

BIZเคาะราคาไอพีไอ2.90บ. เปิดจอง20-22ก.ค.นี้มั่นใจตอบรับเยี่ยม

ผู้จัดการรายวัน 360° - บิสซิเนสสโกล์แมนธ์ เคาะขายไอพีไอหุ้นละ 2.90 บาท เปิดจองซื้อ ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. ก่อนลงสนามเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) 28 ก.ค.นี้ ที่ปรึกษา อินเทอร์เน็ต ประสานเสียงมั่นใจ กระแสตอบรับดีเยี่ยม

นายวิชา โทมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสสโกล์แมนธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่าได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท โดยจะ เปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม นี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ (mai) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดย

ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BIZ"

ทั้งนี้ มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายอีก 4 แห่ง คือบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชริส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ แอปเพิล เบลูรี่ จำกัด (มหาชน)

"การกำหนดราคาไอพีไอที่ 2.90 บาท/ หุ้น ถือเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ของ BIZ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหุ้น BIZ จะได้รับการ ตอบรับที่ดีจากนักลงทุนด้วยเป็นหุ้นในกลุ่ม เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางโดยบริษัท เป็นผู้นำในตลาดในด้านการให้บริการแบบครบ วงจร (Solution Provider) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษา และตลาด

ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง" นายวิชา กล่าว นายเสกสรรค์ ธนปจัย ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจ- เม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าว BIZ ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มี ความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมากด้วย จุดเด่นในการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะ ทางใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีประสบการณ์ ด้านเครื่องมือแพทย์มายาวนานกว่า 15 ปี ประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความ เข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ทำให้สามารถ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี ประกอบ กับในระยะเวลาระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน-8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งผู้บริหารบริษัทฯ และ ทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ได้เดินทางเพื่อนำเสนอ ข้อมูลต่อนักลงทุนมากถึง 11 จังหวัด ซึ่งพบ กว่านักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก จาก ประเด็นดังกล่าวทำให้มั่นใจว่า BIZ จะได้รับ

การตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าของ บริษัทฯส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ส่วนเม็ดเงินที่ได้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน การดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสภาพ คล่องทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อนำไปใช้รองรับ การรับงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น ทุกปี ขณะที่เครื่องฉายรังสีมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น.